

Bài Học 3

* 12 Tháng 7 – 18 Tháng 7

Đức Thánh Linh



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Giăng 14:16-18; Giăng 14:26; Giăng 15:26; Ma-thi-ơ 12:31, 32; Giăng 16:8; Giăng 3:5-8; Lu-ca 11:9-13.*

Câu Gốc: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên ủi khác, để ở với các người đời đời” (Giăng 14:16).

Người ta không hiểu nhiều về Đức Thánh Linh như họ hiểu về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Điều này cũng hơi lạ vì Đức Thánh Linh là Đấng gần chúng ta nhất. Ngài là Đấng làm chúng ta được tái sanh. Ngài cũng sống trong chúng ta và thay đổi chúng ta. Nhưng Ngài là Đấng chúng ta biết rất ít.

Tại sao? Để bắt đầu, Kinh Thánh không nói rõ về Đức Thánh Linh như về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Có nhiều câu nói về Đức Thánh Linh, nhưng những câu này miêu tả Ngài bằng những biểu hiệu hay hình ảnh. Kinh Thánh cho chúng ta đủ chi tiết về công việc của Đức Thánh Linh, nhưng không nói nhiều về bản chất của Ngài.

Một lý do khác đến từ công việc của Đức Thánh Linh. Ngài luôn luôn hướng dẫn sự chú ý của chúng ta về Đấng Christ chứ không về chính Ngài. Trong chương trình cứu chuộc, Đức Thánh Linh phụng sự Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngài không ngang hàng với Cha và Con.

Tuần này chúng ta hãy lắng nghe Đức Chúa Giê-su dạy gì về Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện để Đức Thánh Linh thay đổi đời sống chúng ta.

Đấng Đại Diện Đức Chúa Giê-su

Với lòng lo lắng và buồn rầu, các môn đồ lắng nghe Đức Chúa Giê-su nói về sự chết sắp đến của Ngài. Khi không còn Đấng Christ, ai sẽ là Thầy, Bạn, và Cố vấn của họ? Đức Chúa Giê-su biết nhu cầu lớn của họ. Vì thế, Ngài hứa sẽ sai Đấng Đại diện Ngài để ở với họ.

Đức Chúa Giê-su dùng tên đặc biệt nào cho Đấng Đại diện Ngài? Xin đọc Giăng 14:16-18. Tên đó có phải là sự lựa chọn đúng không? Hãy đọc Giăng 14:26.

Đấng Giúp đỡ, Cố vấn, và Yên ủi là những lời dịch khác nhau của chữ Hy Lạp *parakltos*. Chữ này có chữ đầu là *para*, “bên cạnh,” và tính từ *kltos*, “gọi.” Chữ đó có nghĩa là “người được gọi đến bên cạnh” tức là người trung bảo, giúp đỡ, cố vấn.

Trong chức vụ của Ngài trên đất, Đấng Christ là Cố vấn, Người giúp đỡ, và Yên ủi của các môn đồ. Vì thế, Đấng thay thế Ngài (Đức Thánh Linh) cũng có cùng một tên. Đức Thánh Linh được Đức Chúa Cha sai đến khi Đức Chúa Con nài xin Ngài và nhân danh Ngài (Giăng 14:16, 26). Đức Thánh Linh tiếp tục công việc của Đấng Christ trên đất.

Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giê-su làm việc với các môn đồ trong tinh thần. “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18). Đức Chúa Giê-su không nói về việc thỉnh thoảng đến thăm. Điều này không đem lại nhiều yên ủi đối với những kẻ “mồ côi” bất lực. Ngài nói đến sự tương giao vĩnh viễn và thân mật. “Ta ở trong các ngươi” (Giăng 14:20). Điều này chỉ có thể được qua sự Đức Thánh Linh làm việc với các môn đồ.

Lẽ dĩ nhiên, bản thể con người của Đấng Christ ngăn cản Ngài ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nhưng Đức Thánh Linh ở khắp mọi nơi (Thi thiên 139:7). Qua Đức Thánh Linh, Đấng Cứu Thế sẵn sàng cho tất cả mọi người. Dù những người theo Ngài ở đâu hay Đức Chúa Giê-su ở cách xa họ bao nhiêu cũng không sao.

Bằng những cách nào bạn kinh nghiệm sự gắn gũi của Đức Thánh Linh, ngay cả khi chúng ta không dễ dàng hiểu được bản chất của Ngài?

Đức Thánh Linh Là Một Đấng

Ellen G. White viết, “Bản chất của Đức Thánh Linh là một sự mâu thuẫn. Loài người không thể giải nghĩa được, vì Chúa không bày tỏ cho họ. . . . Những sự mâu thuẫn này quá sâu xa, chúng ta không hiểu nổi, tốt hơn là không nên nói tới.” – Phỏng trích *The Acts of the Apostles*, tr. 52.

Bà hỗ trợ tư tưởng “Đức Thánh Linh là một Người.” Chúng ta giới hạn bởi bản tính loài người. Nhưng qua Kinh Thánh, ít nhất chúng ta có thể hiểu Đức Thánh Linh là một người và Ngài là Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Giê-su nói về Đức Thánh Linh hỗ trợ tư tưởng này.

Có những hành động nào của Đức Thánh Linh cho thấy Ngài là một Người? Hãy đọc Giảng 14:26; Giảng 15:26; Giảng 16:7-14.

Đức Chúa Giê-su nói về nhiều công việc Đức Thánh Linh sẽ làm. Tất cả những hành động này cho thấy Đức Thánh Linh là một Người. Có ai tốt hơn là một người để dạy và giúp chúng ta nhớ tất cả những điều Đấng Christ đã phán (Giăng 14:26)? Hoặc có ai tốt hơn là một người để nói về Đức Chúa Giê-su (Giăng 15:26), giúp thế gian chấp nhận Đức Chúa Giê-su (Giăng 16:8), hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, và cũng nghe và nói nữa (Giăng 16:13)? Và chỉ có Đấng Christ mới có thể ban cho loài người sự khôn ngoan thật (Giăng 16:14).

Các nhà viết Tân Ước làm theo những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su. Họ nói rõ ràng Đức Thánh Linh có đủ đức tính mà một người có: ý muốn, khả năng tinh thần (Công vụ 15:28; Rô-ma 8:27), và cảm xúc (Rô-ma 15:30; Ê-phê-sô 4:30).

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Vì lý do này, chúng ta phải hạ mình đầu phục ý muốn và sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta sẽ mời Ngài sống trong lòng chúng ta (Rô-ma 8:9), để thay đổi đời sống chúng ta (Tít 3:5), và có trái Đức Thánh Linh trong bản tính chúng ta (Ga-la-ti 5:22, 23).

Với sức riêng, chúng ta thật bất lực. Chỉ nhờ quyền lực Ngài làm việc trong chúng ta mà chúng ta có thể có những gì Đức Chúa Giê-su hứa cho chúng ta.

Đức Thánh Linh là một món quà. Như tất cả các món quà, người ta có thể chấp nhận hay không chấp nhận. Làm thế nào bạn chắc chắn, ngày qua ngày, không quay lưng lại Đức Thánh Linh khi Ngài cố gắng hành động trong đời sống bạn?

Đức Thánh Linh Là Đức Chúa Trời

Khi nói về Đức Thánh Linh với các môn đồ, Đức Chúa Giê-su gọi Ngài là Đấng Yên ủi “khác” (Giăng 14:16). Chữ Hy Lạp Đức Chúa Giê-su dùng cho chữ “khác” là *allos*. Chữ này nghĩa là “khác của cùng một thứ.” Đây không phải là *heteros*, là “khác của một thứ khác hay phẩm chất khác.” Cùng một bản chất liên kết Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con được bày tỏ trong mối tương giao giữa Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giê-su phán Đức Thánh Linh “sẽ rao bảo cho các người” (Giăng 16:14). Chỉ có Đức Chúa Trời có thể nói trước tương lai (Ê-sai 46:9, 10).

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài soi dẫn các nhà viết Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-su nói rõ ràng đây là công việc của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giê-su phán, “Chính Đa-vít đã cảm Đức Thánh Linh mà nói” (Mác 12:36; Thi thiên 110:1).

Trong khi ở dưới đất, Đức Chúa Giê-su luôn luôn ở dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Sau khi được Đức Thánh Linh xúc dầu lúc chịu phép báp-têm (Ma-thi-ơ 3:16, 17), Đức Chúa Giê-su “được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng (Lu-ca 4:1). Ngài đã thắng Sa-tan. Sau đó, Ngài “được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê (Lu-ca 4:14). Những phép lạ Đức Chúa Giê-su làm là qua quyền phép của Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:28). Việc Con Đức Chúa Trời lệ thuộc vào Đức Thánh Linh là một thí dụ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Thật khó để tưởng tượng Con Đức Chúa Trời lệ thuộc vào một người không phải Đức Chúa Trời.

Bằng chứng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời là sự liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nhiều câu cho thấy ba Đấng ngang hàng với nhau. Vì thế, Đức Chúa Giê-su truyền cho các sứ đồ báp-têm các môn đồ mới “nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).

Hãy đọc Ma-thi-ơ 12:31, 32 giúp chúng ta thế nào để hiểu Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời?

Đây là sự so sánh giữa việc nói chống lại Con người, có thể được tha thứ, nhưng tội chống lại Đức Thánh Linh thì không được tha thứ. Điều này chứng tỏ Đức Thánh Linh không phải là một người “thường.”

Phạm thượng là một tội trực tiếp chống lại Đức Chúa Trời. Vậy, Đức Thánh Linh là một trong ba Đấng. Ý nghĩa thật về tội “không được tha thứ” là người ta quá cứng lòng chống lại Đức Thánh Linh và công việc cứu rỗi của Ngài mà họ cho đó là công việc của ma quỷ!

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Chúng ta đã nói về vai trò quan trọng của Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh và trong đời sống Đấng Christ khi Ngài ở dưới đất. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu Đức Chúa Giê-su dạy gì về công việc của Đức Thánh Linh cho sự cứu rỗi chúng ta.

Chúng ta hỏi: Đức Thánh Linh làm công việc quan trọng nào để sửa soạn chúng ta chấp nhận Đấng Cứu Thế? Xin đọc Giăng 16:8.

Có ai uống thuốc mà không nhìn nhận mình bị bệnh? Cũng vậy, chúng ta không thể được cứu nếu không nhìn nhận mình là kẻ có tội. Nhẹ nhàng và từ từ, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta chấp nhận mình đã phạm tội, và ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Sau đó, Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến với Đấng Christ và làm chứng cho Ngài (Giăng 15:26). Ngài chỉ cho thấy Đức Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta. Đức Chúa Giê-su là lẽ thật (Giăng 14:6). Khi đem chúng ta đến với Đức Chúa Giê-su, Đức Thánh Linh cũng đem chúng ta vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13). Không thể còn cách nào khác. Vì thế, Đức Thánh Linh được gọi là “Thần lẽ thật” (Giăng 14:17).

Tại sao rất quan trọng cho chúng ta để được “sinh ra bởi Đức Thánh Linh”? Xin đọc Giăng 3:5-8.

Có những người cố gắng tự cải tiến đời sống mình. Họ biết những cố gắng của họ là vô ích. Không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể thay đổi đời sống tội lỗi của mình. Sự tái sinh đòi hỏi quyền lực sáng tạo chỉ có Đức Thánh Linh có thể ban cho. Chúng ta được cứu “bởi sự rửa sạch và sự sanh lại cùng sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh” (Tít 3:5). Đức Thánh Linh không phải chỉ làm sự thay đổi nhỏ hay cải tiến đời sống cũ, nhưng thay đổi bản chất, và tạo nên đời sống mới.

Công việc của Đức Thánh Linh không phải chỉ cần thiết khi bắt đầu đời sống Cơ Đốc nhân. Chúng ta luôn luôn cần Ngài. Để khuyến khích tăng trưởng thuộc linh, Ngài dạy và nhắc nhở chúng ta tất cả những điều Đức Chúa Giê-su đã dạy (Giăng 14:26). Nếu chúng ta muốn, thì Ngài sẽ ở với chúng ta mãi mãi như Đấng Hỗ trợ, Yên ủi, và Cố vấn (Giăng 14:16).

Những thói quen xấu khó thay đổi. Và ngay cả khi chúng ta không làm theo những thói quen xấu, chúng ta vẫn có thể bị chúng đánh bại. Những sự yếu đuối và ham muốn của chúng ta có thể bị tội lỗi đánh bại. Như vậy, Kinh Thánh bày tỏ điều gì với chúng ta về nhu cầu hoàn toàn đầu phục Đức Thánh Linh?

Được Tràn Đầy Đức Thánh Linh

Chắc chắn điều quan trọng là phải biết Đức Thánh Linh là ai. Nhưng kiến thức này thì vô dụng nếu chúng ta không hoàn toàn mở lòng để được đầy tràn Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giê-su phán rõ ràng nếu chúng ta không mời Đức Thánh Linh vào đời sống mình mỗi ngày, thì chúng ta mời một thần khác nóng lòng muốn chiếm ngự tâm hồn trống rỗng, và gây ra nhiều rắc rối thiêng liêng trầm trọng (Ma-thi-ơ 12:43-45). Chính Đức Chúa Giê-su được “tràn đầy Đức Thánh Linh” (Lu-ca 4:1). Hằng ngày Ngài nhận được phép báp-têm mới của Đức Thánh Linh.” – Ellen G. White, *Christ’s Object Lessons*, tr. 139.

Lu-ca 11:9-13 nói làm thế nào chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh? Những câu này bày tỏ gì về sự Đức Chúa Cha sẵn sàng ban Đức Thánh Linh cho chúng ta?

Trong bữa tiệc cuối cùng, Đức Chúa Giê-su hứa với các môn đồ rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến. Ngài cho thấy công việc của Đức Thánh Linh là yên ủi và dạy dỗ. Công việc này hợp với nhu cầu của các môn đồ vào lúc đó. Nhưng sau khi Đấng Christ sống lại, hoàn cảnh đã thay đổi, và các môn đồ phải đối diện với những thách thức mới.

Có điều chính nào trong lời hứa của Đức Chúa Giê-su về Đức Thánh Linh sau khi Ngài sống lại? Hãy đọc Công vụ 1:4-8.

Công vụ 1:5 là câu duy nhất Đức Chúa Giê-su nói về “chịu báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” Giảng Báp-tít đã tuyên bố phép báp-têm đặc biệt này (Ma-thi-ơ 3:11; Giảng 1:33). Nhưng họ phải đợi cho tới khi Đấng Christ về trời. Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh nghĩa là gì?

Trong Công vụ 1:8, Đức Chúa Giê-su giải nghĩa điều này. Ngài phán “các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh” (Công vụ 1:5) “khi Đức Thánh Linh giáng trên các người” (Công vụ 1:8). Chịu phép báp-têm là được “đìm” mình xuống nước, tức là đìm cả người. Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh nghĩa là hoàn toàn ở dưới sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Điều này cũng có nghĩa là hoàn toàn “được đầy tràn Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Đây không phải là kinh nghiệm “một lần và vĩnh viễn,” nhưng là điều cần phải làm luôn luôn, mỗi ngày.

Nếu có ai hỏi: Bạn có bao giờ “được tràn đầy Đức Thánh Linh,” thì bạn sẽ trả lời thế nào, và tại sao?

Thứ Sáu

*18 Tháng 7

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Ellen G. White, “The Power Promised,” tr. 19-23, trong *Testimonies for the Church*, quyển 8; “The Gift of the Spirit,” tr. 47-56, trong *The Acts of the Apostles*.

“Trong tất cả mọi thời và mọi nơi, trong tất cả sự buồn thảm và mọi đau khổ, khi tương lai dường như đen tối và khó giải quyết, chúng ta có thể cảm thấy bất lực và cô đơn. Nhưng Đức Thánh Linh sẽ được gửi đến để đáp lời cầu xin của đức tin. Kết quả có thể chia rẽ chúng ta khỏi những bạn hữu thế gian. Nhưng không có khoảng cách nào phân rẽ chúng ta khỏi Đấng Yên ủi từ trời. Dù chúng ta ở đâu hay đi đâu, Đức Thánh Linh luôn luôn ở bên tay phải để hỗ trợ, nâng đỡ, khuyến khích, và đem lại niềm vui cho chúng ta.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 669, 670.

Đức Thánh Linh là món quà quý nhất trong tất cả các món quà mà Đức Chúa Giê-su nhận được từ Đức Chúa Cha để hỗ trợ dân sự Ngài. Đức Thánh Linh được ban cho để đổi mới và ban sức mạnh cho dân sự Đức Chúa Trời. Không có Đức Thánh Linh và sự hy sinh của Đấng Christ sẽ không có kết quả. Quyền lực của kẻ ác được mạnh mẽ thêm sau nhiều trăm năm. Tội lỗi chỉ có thể thắng được qua quyền lực đầy tràn của Đức Thánh Linh là Ngôi Thứ Ba của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đó là Đức Thánh Linh đã làm cho hữu hiệu những gì Đức Chúa Giê-su đã làm như Đấng Cứu Thế chúng ta.” – Phỏng trích trang 671.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Loài người thích được sáng rực trong sự tự tôn. Nhưng công việc khiêm tốn của Đức Thánh Linh dạy chúng ta những bài học nào?
- 2 Trong buổi nói chuyện với Ni-cô-đem, Đức Chúa Giê-su so sánh Đức Thánh Linh với gió. Chúng ta học được những bài học thiêng liêng nào trong sự so sánh đó?
- 3 Một số người tuyên bố nói “tiếng lạ” là bằng chứng được “tràn đầy Đức Thánh Linh.” Chúng ta trả lời câu đó thế nào?
- 4 Chúng ta thích nghĩ về công việc của Đức Thánh Linh làm trên một người. Dĩ nhiên, điều này đúng. Nhưng đồng thời, làm thế nào chúng ta biết công việc của Đức Thánh Linh có thật trong hội thánh như một đoàn thể?